

100 ĐỒNG

Nhận đơn ứng cử dân biểu HANGHIỆP
TH 24 ĐIN 31-8

SAIGON — The Đa thành ra ứng cử để ứng cử Hội đồng dân biểu cho các tỉnh miền Bắc và Trung Việt Nam. Hội đồng dân biểu này sẽ họp vào ngày 31/8/67. Việc ứng cử này có thể giúp ích rất nhiều cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Ngày và nơi nhận đơn
đơn sách ứng cử viên
— Lịch sử nhận đơn: Từ 9h sáng đến 4h chiều, tại Ủy ban Ứng cử Dân biểu, 211 Nguyễn Thái Học, Sài Gòn.
— Lịch sử nhận đơn: Từ 9h sáng đến 4h chiều, tại Ủy ban Ứng cử Dân biểu, 211 Nguyễn Thái Học, Sài Gòn.



HÔM NAY: TRANG ĐẶC BIỆT KỊCH-TRƯỜNG

CƠ QUAN ĐÀI MIỀN BẮC HÃN DÂN MIỀN NAM

QUẠT BẢN HÀNG NGÀY

CHIEU-NHIM-V. VAN-YANG CHU-BUT-QUO-AC LONG-THA-VY THA-SAN-LE-HIEN TOA-SUAN VA TRI-SU-V 211 Nguyễn Thái Học Saigon - Điện thoại: 25.303-74.93 • HOP-THU: 219

Tr.T. Nguyễn-v. Thiệu đưa sáng kiến:
NGỪNG QUÂN-TAC B.T.I.

Đấu Long - Biên bị dội bom SẬP 1 NHIP

HANOI (AP) — Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội và vùng Ca Lân, bắc ngang qua sông Hồng đã bị bom tấn công ngày hôm qua. Bom tấn công Mỹ ném xuống sân vận động và cầu Long Biên đã làm nhiều người thiệt mạng và tàn phá nhiều công trình kiến trúc. Bom tấn công Mỹ ném xuống sân vận động và cầu Long Biên đã làm nhiều người thiệt mạng và tàn phá nhiều công trình kiến trúc.

MỘ TUẦN LỄ
để tiến tới hòa đàm Nam-Bắc

SAIGON — (SP 12-8) Trong tương trước đây, các lực lượng quân sự của miền Bắc và miền Nam đã tiến hành đàm phán hòa bình tại Paris. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đã gặp nhiều khó khăn và bế tắc. Các lực lượng quân sự của miền Bắc và miền Nam đã tiến hành đàm phán hòa bình tại Paris.

HIỆN CHƯƠNG MỚI CỦA P.C. ĐƯỢC AP DỤNG
H.T. LAM EM: TÂN TẠNG THÔNG

HÒA THƯƠNG THÍCH THIỆN TỬ
TÂN VIỆN TRƯỜNG VHD

SAIGON — Sau 3 buổi họp liên tiếp của Hội đồng đại diện của các Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Chấp hành Trung ương Hội đồng Nhân dân Việt Nam, Hội đồng Nhân dân Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chương trình cải tạo kinh tế và văn hóa ở miền Bắc. Hội đồng Nhân dân Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chương trình cải tạo kinh tế và văn hóa ở miền Bắc.

T.T. Kỳ: Nếu còn nữa liên danh, cũng vẫn có bầu cử Tổng Thống

SAIGON (VNX) — Thủ tướng Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Văn Thiệu, và Ủy ban Cố vấn Nguyễn Văn Thiệu đã họp báo để trả lời câu hỏi của báo chí về việc liên danh trong cuộc bầu cử Tổng Thống.

DỰ ÁN CHÁNH SÁCH QUỐC GIA của Liên danh Nguyễn Văn Thiệu - Ng-cong-Kỳ

(Lập Text)
THỔ HỮU, **NHẬN VU CHÁNH** Quốc gia thành lập. Trong một quốc gia độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, quyền lợi của nhân dân là trên hết. Chính sách quốc gia phải hướng đến lợi ích của nhân dân.

ĐẠI ĐOÀN KẾT QUỐC-GIA
Đấu biểu CHUỒNG ĐỒNG

ƯNG CỬ VIỆN THƯƠNG NGHĨE VINH BÀU GIANG 3-9-1967
Kính thưa đồng bào miền Bắc, Cộng hòa Miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi, các lực lượng yêu nước, đồng chí, đồng bào yêu nước, đã quyết định đấu biểu Chuồng Đồng để đòi hỏi chính quyền miền Bắc thực hiện những yêu cầu cấp bách của nhân dân.

Sau khi các Liên danh T. Nghị Viện dân bích chương
CO AN MƯU VIỆC HÃN DÂN CHỦ
xé bích chương của Bà Trần-văn-Văn

ở trên nhiều đường phố ĐÔ-THANH

BÀN TAY NÀO CHỦ MƯU VIỆC XÉ BỊCH CHƯƠNG LIÊN DANH T.N.V. CỦA BÀ TRẦN VĂN VĂN?

SAIGON — Sau khi các bích chương của các liên danh ứng cử Viện Lập pháp trên các đường phố Đ.Đ. Thanh, H.Ư. Giang, Nguyễn Huệ đã bị xé bỏ, nhiều người đã tỏ ra thất vọng. Việc xé bích chương của Bà Trần Văn Văn đã gây ra nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, các bích chương của các liên danh ứng cử Viện Lập pháp vẫn tiếp tục được treo ở nhiều nơi. Việc xé bích chương của Bà Trần Văn Văn đã gây ra nhiều tranh cãi.

Việc xé bích chương của Bà Trần Văn Văn đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng các liên danh ứng cử. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng đây là hành vi thể hiện thái độ kiên quyết của người dân.

Giải MERDEKA
Trung Hoa Q.C. và Tân Gia Ba huê 3-3
Đại Hàn thắng Indonesia 3-1

BÔNG BÀN: VIỆT NAM THUA INDONESIA 2/5
KUALA LUMPUR (Hợp Ước) — Trận đấu giải Merdeka giữa Trung Hoa Quốc gia và Tân Gia Ba huê đã diễn ra với kết quả hòa 3-3. Trận đấu giữa Đại Hàn và Indonesia đã diễn ra với kết quả Đại Hàn thắng 3-1. Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia đã diễn ra với kết quả Việt Nam thua 2/5.

Độc Hưởng Indonesia 3/1
XEM TRUNG 3

Tiêu thuyết mới của nhà văn Sĩ TRUNG
Đêm hôm cời xé lộ
HỒM NAY XEM TRƯỜNG TIẾNG ANH HO CHAM GIANG NHAN DỊCH THUYẾT

Độc Hưởng Indonesia 3/1
Đọc và Cổ ĐỒNG Bình Minh

CHUYÊN MỖI NGÀY
Âm mưu xé bích chương bà Văn

Trong hai ngày qua, sau đồng bào cư trú trên thị trấn Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Ngãi, đã có những hành động xé bỏ bích chương của Bà Trần Văn Văn ở nhiều nơi. Việc xé bích chương của Bà Trần Văn Văn đã gây ra nhiều tranh cãi.

Việc xé bích chương của Bà Trần Văn Văn đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng các liên danh ứng cử. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng đây là hành vi thể hiện thái độ kiên quyết của người dân.

Lập trường quân đội
Biên - Minh 14.6.67

Y-VIÊN CHUNG TÔI
CÂY ĐÈN CÂY!
Bài của Nguyễn Hữu Thọ
Như bao dân chủ, sẽ đến đây Bức Kỳ 12-8 1967, ông Ba và nữ sĩ mới phẩm bình phẩm của dân tộc qua những liên danh cử: Tổng Thống và Thượng nghị viện như sau:

phản hành số báo này
BINH - MINH
Ngày tháng: hàng tuần
Số phát hành: Thứ Hai 14.6.67

Bầu cử là danh dự của dân một nước Độc-lập

TÔI LÀ MỘT VÊ BINH ĐỎ

và cuối cùng phải trốn khỏi Trung Hoa Lục Địa

TỰ THUẬT CỦA MỘT THANH NIÊN VÊ BINH ĐỎ

(Tếp theo)
Vòng thứ ba của cuộc đời sống của tôi bắt đầu bằng những thử thách mới. Những công việc này tuy vất vả nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Tôi nhận được lương và dành nó để mua sắm những dụng cụ cần thiết. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu về tình hình chính trị và quân sự của Đảng Cộng Sản. Tôi nhận thấy rằng Đảng này có một tương lai tươi sáng và tôi quyết định dành cả đời mình cho nó.

Tôi cảm thấy rằng đây là một cơ hội tốt để tôi được tham gia vào một tổ chức cách mạng. Tôi bắt đầu tìm hiểu về Đảng Cộng Sản và nhận thấy rằng đây là một tổ chức có mục đích rõ ràng và một tương lai tươi sáng. Tôi quyết định gia nhập Đảng và bắt đầu tham gia vào các công việc của Đảng.

Ngon củng phong nơi Đò Thi

Ở trên Tả Hùng, người lính không chỉ cần có sức khỏe mà còn cần có trình độ văn hóa. Các chiến sĩ ở đây phải biết đọc, biết viết và có kiến thức về các môn khoa học cơ bản. Điều này giúp họ trong công tác huấn luyện và chỉ huy đơn vị.

Mặc dầu bị chia rẽ đã lâu nhưng các chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm. Họ luôn sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Họ là những người lính dũng cảm và trung thành.

(Còn tiếp)

Giải vô địch Bóng Bàn Á - Châu

Tranh tại Tân Gia Ba

Giải vô địch Bóng Bàn Á - Châu

Tranh tại Tân Gia Ba

Từ 10 đến 17-8-67

Giải vô địch Bóng Bàn Á - Châu lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Tân Gia Ba từ ngày 10 đến 17 tháng 8 năm 1967. Giải đấu này có sự tham gia của các vận động viên xuất sắc nhất của các quốc gia trong khu vực. Các nội dung thi đấu bao gồm: Bóng bàn đơn nam, bóng bàn đôi nam, bóng bàn đơn nữ và bóng bàn đôi nữ.

Nội dung thi đấu: Bóng bàn đơn nam, bóng bàn đôi nam, bóng bàn đơn nữ, bóng bàn đôi nữ. Địa điểm thi đấu: Sân vận động quốc gia, Tân Gia Ba.

Dự án Chính sách Quốc gia

của Liên danh Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ

Đây là một dự án chính sách quốc gia quan trọng nhằm cải thiện đời sống nhân dân và phát triển kinh tế đất nước. Dự án này bao gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ. Các chính sách được đề xuất bao gồm: Giảm thuế, tăng cường đầu tư, và cải thiện môi trường kinh doanh.

Việc thực hiện dự án này đòi hỏi sự đồng lòng và nỗ lực của toàn thể nhân dân. Chúng ta cần phải kiên trì và bền bỉ trong quá trình thực hiện, vượt qua mọi khó khăn và thử thách để đạt được mục tiêu đề ra.

Chương trình V.T.H. Việt Nam

Thứ bảy 12.8.67
1930 Đại hội - Quốc kỳ - Giải thưởng chung
1935 Đại hội chung của Trường Việt
2000 Giải thưởng chung và phần thưởng đặc biệt
Cần Ban Đ.C
2100 Giải thưởng chung và phần thưởng đặc biệt
Cần Ban Đ.C

Phiếu Dự Thi

ĐOÀN KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ T.T.VAT.N.V ĐOÀN BẢO BÌNH MINH TỔ CHỨC

1 - Liên Danh (1) (2) phiếu
2 - Liên Danh chỉ có các phiếu
3 - Liên Danh chỉ có các phiếu

Tên người dự thi:
Cấp chức vụ:
Đơn vị:

Kỳ tiền

Tài liệu: 1. Lịch sử đảng cộng sản Trung Quốc, Phần Thứ Hai (dịch tiếng Việt)
2. Tuyên bố chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam
3. Văn kiện Đảng, Văn kiện Đảng Trung ương
4. Văn kiện Đảng, Văn kiện Đảng Trung ương
5. Văn kiện Đảng, Văn kiện Đảng Trung ương
6. Văn kiện Đảng, Văn kiện Đảng Trung ương
7. Văn kiện Đảng, Văn kiện Đảng Trung ương
8. Văn kiện Đảng, Văn kiện Đảng Trung ương
9. Văn kiện Đảng, Văn kiện Đảng Trung ương
10. Văn kiện Đảng, Văn kiện Đảng Trung ương

Rao Vặt

SANH LỢI

Chỉ cần một số tiền nhỏ mua được hàng hóa giá trị. Hàng hóa đa dạng, giá cả hợp lý. Địa chỉ: 123 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

Mối vè

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 456 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

NHÀ THƯƠNG ĐỨC NGUYỄN

Đức Tiến, Đức Tín, Đức Phát. Địa chỉ: 789 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

LIBB 999

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 101 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

Máy May bán

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 102 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

ẤN KHẾM ĐEM HẠ SƠN

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 103 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

MINH THẮNG

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 104 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

Thiệp cưới

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 105 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

Lâm Khánh

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 106 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

Radio T.V MISACO

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 107 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

Lịch 1968

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 108 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

PHU KHOA Bạch-Đái-Hoàn

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 109 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

Radiosart

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 110 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

Pháp Văn LỚP RIÊNG

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 111 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

ĐỌC VÀ ĐĂNG: NHỮNG BÀI

Giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Huệ, TP. HCM.

ĐÌNH MINH

NHÂN XÉT VỜ HÁT XẠ HỘI CỦA LÊ KHANH NGƯỜI YÊU LÀ... AI?

Sợn giả càn to thái độ tích cực hơn khi nêu vấn đề gai giếm, du đãng...

Bài của HỒNG HOÀNG - LỆ MAI

Như chúng tôi đã biết, Đoàn Thanh Minh - Thanh Xạ hội của tỉnh do anh Phan Văn Lê (Người yêu là... ai?) là một trong những hội hát xạ...

Đoàn hát xạ này có một số thành viên hát xạ rất hay, có một số anh em hát xạ cũng rất hay, nhưng...



SO TAY CA-KICH... Do KÝ ĐẠ KH...

Bối bối ? Khán giả TV phải chờ lâu lắm rồi mới được thưởng thức những màn diễn của 2 đoàn Tân Hòa Lạc và Minh Cảnh...

Mối vụ Bằng Được biết chỉ cần vài giờ đồng hồ để soạn kịch bản...

Đoàn hát xạ này có một số thành viên hát xạ rất hay, có một số anh em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

HƯƠNG MÙA THÙ VÊ QUỐC THANH TỬ 14-8 VỚI ẢO ẢNH CẢM - BÍCH - LÊ

Một vở hát đờn Ngọc Hương, Trương Xuân lên đĩnh dài danh vọng nào...

của CÔ NGỌC YẾN - LAN HÀ

Thảo luận của các bạn, các em... Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

Chức sắc là một vở... Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

Bình Minh Kịch Trường

Ra ngày THỨ TƯ - CHỦ NHẬT mỗi tuần Do HỒNG HOÀNG: chỉ trường

BÌNH-MINH nhật báo đứng đàng và thẳng than phận anh sự thật...

Đoàn Thanh Minh... Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

NHÂN XÉT ĐIỂN VIÊN CỦA KIM CHUNG I TRONG VỞ « ANH KIỂM ĐEM HÀ SƠN »

Tân Tài giữ vững phong độ bên cạnh cặp Thanh Hải-Lê Thủy sà sùt uệ oài...

Bài của TRẦN PHƯƠNG HỒ

Sơ phạm Ách Kim Đỉnh Hà Sơn... Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

Cáo lỗi

Vì danh chí của trang để biết... Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

HỒM NAY XEM TRƯỜNG TIỂU QUANG GIANG HỒ

Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

TRONG KIỂM TRỪNG THỜI NƯƠNG GẤP NẠN

Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng... Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

LỜI CẢM Ơ - Đây là một câu chuyện tình hạnh phúc trong tương lai...

Đoàn hát xạ này có một số thành viên hát xạ rất hay, có một số anh em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

TRUYỆN DÀI TÌNH CẢM XÃ HỘI của SI-TRUNG

Đoàn hát xạ này có một số thành viên hát xạ rất hay, có một số anh em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

SOAN CẢ YẾN BA VIẾT KỊCH

Đoàn hát xạ này có một số thành viên hát xạ rất hay, có một số anh em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

TRUNG KIỂM TRỪNG THỜI NƯƠNG GẤP NẠN

Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng... Các em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

LỜI CẢM Ơ - Đây là một câu chuyện tình hạnh phúc trong tương lai...

Đoàn hát xạ này có một số thành viên hát xạ rất hay, có một số anh em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

TRUYỆN DÀI TÌNH CẢM XÃ HỘI của SI-TRUNG

Đoàn hát xạ này có một số thành viên hát xạ rất hay, có một số anh em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

SOAN CẢ YẾN BA VIẾT KỊCH

Đoàn hát xạ này có một số thành viên hát xạ rất hay, có một số anh em hát xạ cũng rất hay, nhưng...

TIN TỨC KHẮP NƠI

Bức sĩ giỏi mở phòng mạch
ĐỒ THẨM MỸ: Tại đường Lê Văn Thọ, Quận 1 người mở phòng mạch, kinh nghiệm nhiều năm...

2 Mèo nàyu quá
GIÀ BÌNH: Khỏi lấy con mèo và con chó...

Đi chơi xa lộ
TÂN AN: Tại tỉnh Bình Hòa, hôm 11-8, có 2 xe khách...

7 Học sinh trốn lẹo ra
TÂN AN: Tại tỉnh Bình Hòa, hôm 11-8, có 2 xe khách...

Bố cáo
Ngày 23-8-67 đăng 09 giờ sáng, tại Ty Trục Bộ Nh...

50.000 bộ phận dụng cụ, 188 bình điện, 17 máy nẹp điện, dây điện thoại và xe vận tải Ford, xe Citroen, 2 xe Mioo T/WN, sát vận v...

BỐ CÁO
Ngày 23-8-67 đăng 9 giờ sáng, tại Ty Thuế Vụ Tổng...

02 xe jeep
Cơ sở Chủ: Phải trả tiền mặt. Không báo đảm. Thêm số phi phụ trợ.

BỐ CÁO
Ngày 24-8-67 đăng 9 giờ sáng, tại Ty Cảnh sát Quốc...

01 Moto Triumph và 1 xe Jeep
Cơ sở Chủ: Phải trả tiền mặt. Không báo đảm. Thêm số phi phụ trợ.

BỐ CÁO
Ngày 24-8-67 đăng 9 giờ sáng, tại Sở Thuế Vụ Tổng...

2 xe Benne GMC
Cơ sở Chủ: Phải trả tiền mặt. Không báo đảm. Thêm số phi phụ trợ.

BỐ CÁO
Ngày 24-8-67 đăng 9 giờ sáng, tại Sở Thuế Vụ Tổng...

2 xe Benne GMC
Cơ sở Chủ: Phải trả tiền mặt. Không báo đảm. Thêm số phi phụ trợ.

KHIEU-VU RÊ
MÁY LẠNH - NHẠC SỐNG
Đông giá 150 đ

Y KIẾN CHUNG TỐI (Tiếp theo trang 1)

Chắc hẳn lên danh bộ Quố phự Tiên sản Văn rất cảm ơn...
Tuy nhiên, cảm nghĩ cuối cùng của ông có lẽ không được chính xác lắm...

VỀ XÃ HỘI:
1. Nỗ lực học tập để đạt được kết quả cao nhất và bắt đầu đi dạy ngay...

Cây đèn sấp (đèn cày)
Mặt tiền đường giữa dân cư. Đèn sấp anh làm nên đẹp đẽ.

Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...
Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...
Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...

CAN DUNG GẤP
Nhằm VA HO và Chấn Đai Việt cho Đoàn Học Kế Toán...

Hôm nay
BỘ LONG KIỂM KHÁCH
Cụ thể Thành Vụ HẠN GIANG NHÂN

CHIA VUI
Được Hãng Thiệp của Ông BỊ NGUYỄN BÌNH HIỆU báo tin ngày 16-8-67...

TRƯỞNG MARCONI
Đánh máy chữ - Kế toán - Vô tuyến điện (TV)
Toàn máy mới, bất kỳ chọn lọc - Giảng văn tập tự, vào học lúc nào cũng được.

THÔNG CÁO
Đang Bộ VINH-LOI số 57 là 1 Tậ thư Hàng, Saigon, kinh mới những khách hàng có số đặt hàng x KAWA-SAKI M.10 do tên "Hoyo Maru" tại Long đến đồng thêm để làm x vai hàng trong thời hạn 7 ngày...

THÔNG CÁO
Đang Bộ VINH-LOI số 57 là 1 Tậ thư Hàng, Saigon, kinh mới những khách hàng có số đặt hàng x KAWA-SAKI M.10 do tên "Hoyo Maru" tại Long đến đồng thêm để làm x vai hàng trong thời hạn 7 ngày...

THÔNG CÁO
Đang Bộ VINH-LOI số 57 là 1 Tậ thư Hàng, Saigon, kinh mới những khách hàng có số đặt hàng x KAWA-SAKI M.10 do tên "Hoyo Maru" tại Long đến đồng thêm để làm x vai hàng trong thời hạn 7 ngày...

THÔNG CÁO
Đang Bộ VINH-LOI số 57 là 1 Tậ thư Hàng, Saigon, kinh mới những khách hàng có số đặt hàng x KAWA-SAKI M.10 do tên "Hoyo Maru" tại Long đến đồng thêm để làm x vai hàng trong thời hạn 7 ngày...

HANG GẠCH BÔNG THANH-DANH
SANG LẬP TỪ NĂM 1910
242, Công-Quynh SAIGON

Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...
Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...
Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...

VỀ XÃ HỘI:
1. Nỗ lực học tập để đạt được kết quả cao nhất và bắt đầu đi dạy ngay...

Cây đèn sấp (đèn cày)
Mặt tiền đường giữa dân cư. Đèn sấp anh làm nên đẹp đẽ.

Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...
Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...
Đang Bộ không tin vào bất cứ lời nào...

CAN DUNG GẤP
Nhằm VA HO và Chấn Đai Việt cho Đoàn Học Kế Toán...

Hôm nay
BỘ LONG KIỂM KHÁCH
Cụ thể Thành Vụ HẠN GIANG NHÂN

CHIA VUI
Được Hãng Thiệp của Ông BỊ NGUYỄN BÌNH HIỆU báo tin ngày 16-8-67...

TRƯỞNG MARCONI
Đánh máy chữ - Kế toán - Vô tuyến điện (TV)
Toàn máy mới, bất kỳ chọn lọc - Giảng văn tập tự, vào học lúc nào cũng được.

THÔNG CÁO
Đang Bộ VINH-LOI số 57 là 1 Tậ thư Hàng, Saigon, kinh mới những khách hàng có số đặt hàng x KAWA-SAKI M.10 do tên "Hoyo Maru" tại Long đến đồng thêm để làm x vai hàng trong thời hạn 7 ngày...

THÔNG CÁO
Đang Bộ VINH-LOI số 57 là 1 Tậ thư Hàng, Saigon, kinh mới những khách hàng có số đặt hàng x KAWA-SAKI M.10 do tên "Hoyo Maru" tại Long đến đồng thêm để làm x vai hàng trong thời hạn 7 ngày...

THÔNG CÁO
Đang Bộ VINH-LOI số 57 là 1 Tậ thư Hàng, Saigon, kinh mới những khách hàng có số đặt hàng x KAWA-SAKI M.10 do tên "Hoyo Maru" tại Long đến đồng thêm để làm x vai hàng trong thời hạn 7 ngày...

THÔNG CÁO
Đang Bộ VINH-LOI số 57 là 1 Tậ thư Hàng, Saigon, kinh mới những khách hàng có số đặt hàng x KAWA-SAKI M.10 do tên "Hoyo Maru" tại Long đến đồng thêm để làm x vai hàng trong thời hạn 7 ngày...

HANG GẠCH BÔNG THANH-DANH
SANG LẬP TỪ NĂM 1910
242, Công-Quynh SAIGON

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Ngũ nhạc kiểm phá.
Mưu rủa lại vào lời, một người bẻ phũ tuơt cười bùng trên tay...

Nhà hàng THANH - THẾ
1,3 Đường TÀI THẦU - SAIGON
VA BAN ĐÊM KHÔNG QUÊN
TỬU QUÁN TRUNG-THANH
(CÁN CẦU BẢNG-KY)
IN TẠI NHÀ IN BÌNH MINH 173 Phạm Ngũ Lão-Sg.
Q.L. PHẠM VĂN Đ.